

บาท/ดอลลาร์ใช้นี้แข็งค่า หลังเฟดยังเปิดช่องใช้มาตรการกระตุ้นศก.ต่อไป

*บาท/ดอลลาร์ใช้นี้แข็งค่า หลังคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยังเปิดช่องให้เฟดสามารถดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป หากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ฟื้นตัวตามคาด

*นายเบน เบอร์นันท์ ประธานเฟด กล่าวต่อคณะกรรมการบริการการเงิน ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ วานนี้ว่า เฟดยังคาดว่าจะเริ่มปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรจำนวนมากในปีนี้ แต่ก็เปิดช่องที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าว ถ้าหากแนวโน้มเศรษฐกิจผันแปรไป

*นายเบอร์นันท์ ย้ำว่า ไม่มีการกำหนดแผนการปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) อย่างตายตัว แม้ว่าเขายังคงยึดกรอบเวลาในการปรับลดโครงการซื้อพันธบัตร ซึ่งเขาได้ระบุเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว

*ภายใต้แผนการที่นายเบอร์นันท์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.นั้น เฟดมีแนวโน้มที่จะลดการซื้อตราสารหนี้จากอัตรา 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน ในปีนี้ และยุติโครงการดังกล่าวในกลางปีหน้า ตราบใดที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดำเนินไปตามคาด

*ประธานเฟดจะแถลงต่อคณะกรรมการธนาคาร ประจำวุฒิสภาในวันนี้ ซึ่งน่าจะคงแนวคิดเดิม ที่ได้แถลงไว้ต่อคณะกรรมการบริการทางการเงิน ประจำสภาผู้แทนราษฎร เมื่อคืน

*เฟดเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทั่วสหรัฐ หรือ Beige Book ว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้อัตราเล็กน้อยถึงปานกลางในเดือนมิ.ย.และต้นเดือนก.ค. ขณะที่ภาคการผลิตขยายตัวในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.064 บาท

- *09.33 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.00/06 จาก 31.07/09 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.00/07 จาก 31.07/09 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.73/78 จาก 99.59 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3108/10 จาก 1.3121 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เชนี้เปิดลงไปแถว 30.93/95 ก็ลงค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่น เพราะตัว major currency ไม่ได้แข็งมากนัก อาจเป็นเพราะที่ผ่านมาก็ติดตันบนอยู่ เตรียมตัวจะลงอยู่แล้ว พอมีปัจจัยเข้ามาถึงมามาก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า แกลงการณ์ของประธานเฟดเมื่อคืนนี้ ที่ส่งสัญญาณว่าจะยังคงใช้มาตรการเข้าซื้อพันธบัตรต่อไป ทำให้สกุลเงินต่างๆ แข็งค่าขึ้น ขณะที่เงินบาทค่อนข้างจะแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุนรอจังหวะที่จะขายดอลลาร์ออกมาอยู่แล้ว พอมีปัจจัยเข้ามาสนับสนุน จึงมีแรงขายออกมาในช่วงสั้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เงินบาทแข็งค่าไปใกล้แนวต้านบริเวณ 30.90 ก็มีแรงขายทำกำไรเงินบาทออกมาเช่นกัน ทำให้เงินบาทล่าสุด กลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 31.00 ซึ่งเป็นแนวรับแรกของวันนี้ ส่วนแนวรับถัดไปอยู่ที่ 31.11

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้